

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 31.50/53 แนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากทิศทางดอลลาร์แข็งค่า

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มิ.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 31.50/53 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเย็นวันศุกร์ที่ปิดตลาดที่ระดับ 31.45 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเข้านี้ยังอ่อนค่าต่อเนื่องจากเย็นวันศุกร์ เนื่องจากทิศทางของดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าจากแรงหนุนของปัจจัยที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นเป็นปีหน้า ขณะที่ปัจจัยในประเทศเองยังคงกดดันบาทให้อ่อนค่า คือ เรื่องสถานการณ์ระบาดของโควิดในประเทศ นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่า มองกรอบ 31.45 - 31.55 บาท/ดอลลาร์ THAI BAHT FIX 3M (18 มิ.ย.) อยู่ที่ระดับ 0.22681% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.27475%

SPOT ล่าสุด อยู่ที่ระดับ 31.57250 บาท/ดอลลาร์

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 110.10/30 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 110.13 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1870 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.1912 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 31.398 บาท/ดอลลาร์
- สถานการณ์ระบาดของโควิดในประเทศเริ่มกลับมาทักวอลอีกครั้ง การระบาดในหลายคลัสเตอร์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม เช่น กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันยังมีความกังวลต่อการระบาดในคลัสเตอร์ศูนย์มรภัตยะลา ซึ่งพบว่าคลัสเตอร์นี้เป็นเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์เบต้า (แอฟริกา) ซึ่งสายพันธุ์นี้มีความรุนแรง และอาจจะต้องเพิ่มวันกักตัวเป็น 21 วัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศไทยเตรียมนับถอยหลัง 120 วันสู่การเปิดประเทศ
- ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท ฟิตเรตติ้ง จำกัด ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ภาคการคลังสาธารณะมีความแข็งแกร่งเป็นผลจากการบริหารจัดการทางการคลังอย่างรอบคอบและเป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ขณะที่การออก พ.ร.ก.กู้เงิน 2 ฉบับ คือ กู้เงิน 1 ล้านล้าน และ 500,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาและเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด

- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอลในปีนี้จะเพิ่มอยู่ระดับ 3.2-3.5% ต่อสินเชื่อรวม จากสิ้นปี 63 อยู่ที่ 3.12% โดยที่ยังต้องติดตามคือความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามปกติ โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยที่คาดว่าเอ็นพีแอลสิ้นปีนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.97% จากสิ้นปี 63 เอ็นพีแอลรายย่อย 2.84% ซึ่งการเพิ่มขึ้นอาจไม่ได้มากหากไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และมหกรรมใกล้เคียงกันต่างๆ เข้ามาชะลอ

- ลงทะเบียนวันนี้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" 4 ล้านสิทธิหวังกระตุ้นเศรษฐกิจอัดเม็ดเงินเข้าระบบ 2.4 แสนล้าน ย้ำห้ามซ้ำโครงการคนละครึ่ง และต้องลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน banner ยิ่งใช้ยิ่งได้ในแอปฯ เป้าตังเท่านั้น นักช้อปออนไลน์ชิม งดใช้สิทธิผ่านเว็บออนไลน์ ต้องเป็นร้านค้าทั่วไป ที่ร่วมโครงการเท่านั้น

- ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า การที่เฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดในสัปดาห์นี้นั้น ถือเป็นมารับมือตามปกติต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะต่อเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ ขณะที่สหรัฐทำการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหลังจากประกาศล็อกดาวน์ก่อนหน้านี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

- ราคาบิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดับ 36,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้านี้ หลังมีรายงานว่ารัฐบาลจีนสั่งขยายการกวาดล้างเหมืองขุดเงินคริปโตเคอเรนซีในมณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยเมื่อเวลา 07.35 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์ร่วงลง 497 ดอลลาร์ หรือ 1.39% และที่ 35,355 ดอลลาร์

- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนพ.ค., ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2564 และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย. เป็นต้น

Source: สำนักข่าวอนโฟควสต์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้